

các em Tết Trung Thu đã để lại cho các em nhiều điều ghi nhớ với tiếng trống rộn ràng của đoàn lân Đại Bi. Hẹn gặp Tết Trung Thu 2004.

Học Sinh & Sinh Viên Úc Đến Chùa Quang Minh

Phật giáo đến nay không còn xa lạ với sinh viên, học sinh Úc, nhưng những điều cần biết thêm và tham dự khóa học tập đã được các trường và các Đại học chú ý đến chùa Quang Minh để trao đổi. Từ 20/08/2003 đến 13/10/2003 có gần 300 học sinh, sinh viên, giáo sư, thầy cô của các trường Carolyn Chisholon, Penleigh, St.Pauls College, Đại Học VUT đã được Đại Đức Thích Phước Tấn, Đại Đức Thích Phước Lập thuyết trình về các đề tài văn hóa Phật giáo, Thiền học và tinh thần Phật giáo trong thế giới hiện tại. Các buổi thuyết trình đã được giới tham dự ghi nhận nhiều điều mới lạ của Phật giáo nhất là sự có mặt của Phật giáo tại Úc.

Tham Dự Phiên Họp Ban Điều Hành Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới Tại Thái Lan

Với tư cách Phó Chủ Tịch Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới, Đại Đức Thích Phước Tấn đã lên đường đi Thái Lan ngày 22/08/2003 để tham dự định kỳ Ban Điều Hành LHPGTG. Trong phiên họp ngoài các phần báo cáo về các công tác Phật sự thực hiện được và các khó khăn trở ngại của các nước, phiên họp còn soạn thảo chương trình trù bị cho Đại Hội LHPGTG sẽ được tổ chức năm 2004 tại Vương Quốc Bhutan một quốc gia quanh vùng Hi Mã Lạp Sơn. Trong chuyến đi này, ĐĐ Thích Phước Tấn đã giới thiệu và mời các đại biểu tham dự nghị hội Phật giáo tại Úc với chủ đề “Đạo Phật nhập thế tại Úc” hay “Đạo Phật đi vào cuộc đời tại Úc

Đại Lợi”. (Engaging Buddhism in Australia) được khai mạc từ ngày 18 – 20 tháng 2, 2004 tại campus St Albans, Melbourne.

Kể Kỳ Siêu Các Hương Linh Tại Đảo Paulau Bidong

Sau khi dự phiên họp LHPGTG tại Thái Lan, ĐĐ Thích Phước Tấn trở lại Singapore ngày 24/08/2003 để đón tiếp những chuyến đi khác nhau từ Úc đến Singapore của 33 người tham dự chuyến hành hương cầu siêu về Bidong, đặc biệt có chuyến bay từ Việt Nam đưa đến ba vị Đại Đức trên đường đi du học tại Ấn Độ cũng cùng đến góp phần cầu nguyện trong dịp lễ kỳ siêu này. Tất cả những người tham dự lễ kỳ siêu tại đảo Bidong đã cùng thể hiện được như một chuyến hành hương tâm linh cầu nguyện và tưởng nhớ những người không may đã chết trước khi đến các nước thứ ba. Trong chuyến này ngoài bản tường trình của chị Phượng Hoàng, đài SBS tại Melbourne, tường trình tại chỗ rất đầy đủ từng bước các sinh hoạt đã để lại rất nhiều ấn tượng cho những người đã từng sống qua một thời ở đảo này. Trong chuyến đi vừa qua,

Chị Mỹ Lý, đài Truyền Hình VNTV, đã trình chiếu các hình ảnh và phỏng vấn các người cùng đi trong chuyến này. Được biết Anh Đông, người phụ trách thu lại những hình ảnh các buổi lễ kỳ siêu và thăm viếng các nơi tại đảo và nghĩa trang tại Tenggau trong 2 ngày 27, 28/08/2003, các hình ảnh trên sẽ thu lại qua đĩa DVD và phát hành một ngày gần đây. Quý vị có thể đặt mua như một món quà, một tài liệu lịch sử gần nhất của những người tỵ nạn.

Các Buổi Thuyết Pháp

Mặc dù sau giờ làm việc bận rộn, nhiều Phật tử cũng dành một thời gian cần thiết trong đời sống để đến nghe các buổi thuyết pháp tại Chùa Quang minh, ngày 27/09/2003, Thượng Tọa Abhinyana, một người Úc gốc Anh đã thọ giới Tỳ Kheo tại Singapore, một vị tu sĩ Phật Giáo giúp người Việt tỵ nạn từ các trại Mã Lai, Phi Luật Tân đến Hồng Kông, Thái Lan v..v.. đã đến thuyết pháp với đề tài thiết thực trong đời sống hằng ngày về khổ đau và hạnh phúc, về phiền não và tỉnh thức v..v.. Ngày 11/10/2003, Thượng



Chùa Từ Bi tại đảo Bidong (chụp ngày 27-8-2003) và đoàn cầu siêu